



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับประจำวันที่ ๒๕-๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๓๓ มูลค่าข่าว ๙๓,๕๕๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หอกระจายข่าว

■ เกาะแก่งน้อย

*** “หอกระจายข่าว” สถานีสยามธุรกิจ เปิดทำการแล้ว ครบพื้นที่อง เชิญมาฟังข่าวความเคลื่อนไหวแวดวงธุรกิจ เอสเอ็มอี และเศรษฐกิจชุมชนกันได้เลย

*** เจ้าไอเดียจริงๆ ครับสำหรับท่าน รมต.เด่น “ฉัตรชัย โสภณ” รมช.กระทรวงพาณิชย์ ที่ดูแลธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะล่าสุด เพิ่งเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนกำแพงเป็นแรงงาน” ที่เตรียมนำ ผู้ต้องขังชั้นดีเข้าสู่ภาคแรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และลดปัญหาสังคมได้อีกทางด้วย แต่ดูเหมือนท่านรมต.จะเข้าอกเข้าใจในผู้ต้องขังเป็นอย่างดี



วิษพงศ์ โสภณ

*** “วิรัช โสภณ” ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล มีมติคัดเลือกนิคมฯใหม่ จำนวน 13 โครงการจากนิคมฯ ที่เสนอตัวยื่นแบบขอตั้งนิคมฯ รวม 28 โครงการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ นิคมฯเอสเอ็มอี 5 โครงการ จากผู้เสนอลงทุน 18 โครงการ นิคมฯเชิงของ 2 โครงการ จากผู้เสนอลงทุน 4 โครงการ และนิคมฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โครงการ จากผู้เสนอลงทุน 6 โครงการ โดยนิคมฯที่ได้รับเลือกจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ. (บอร์ด กนอ.) ที่มีนายวิฑูรย์ สิมะโชติ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ คาดว่าจะมีนิคมฯใหม่ที่ได้รับเลือกให้จัดตั้งไม่ต่ำกว่า 10 โครงการแน่นอน

*** เลข 6 นำโชค ถู้ออกาส 60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อังคณา ปิลาธนโอวาท ไชยมนัส เอ็มดีหญิงแกร่ง จัด “มหกรรม รอส. 60 ปี มีบ้านมีสุข” 27-29 กันยายน 2556 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานี ดึง 60 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเตรียมนำที่อยู่อาศัยทุกระดับราคาจำหน่ายในราคาพิเศษ แถมยังสามารถตรวจเช็คข้อมูลเครดิตกับศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ได้ฟรี พ่วงด้วย



อังคณา ปิลาธนโอวาท ไชยมนัส

จัดโซนจำหน่ายสินค้าโครงการในพระราชดำริ, สุดยอดสินค้า OTOP หัวดาว, สินค้าจากกรมราชทัณฑ์ ที่เกี่ยวกับเรื่องบ้าน และสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป

*** ไสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. แย้มมาว่า กสอ.กำลังเดินหน้าดันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแพชั่นไทย ใน AEC โดยได้จับมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดตัว 250 นวัตกรรมแบบในอุตสาหกรรมแพชั่นรุ่นใหม่ระดับวงการแพชั่นไทย เอา! ดีไซน์เนอร์เตรียมรับมือเราจะเป็นฮับแพชั่นอีกแล้วครับท่าน

